

# Chuẩn Bị Cho Bài 12

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Chúng ta cầu nguyện cho hết thảy mọi người

Giáo hội tiên khởi cảm nghiệm về Chúa Thánh Thần bằng nhiều cách. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúng ta tiếp tục cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Kitô. Chúng ta được ủy thác nuôi dưỡng Thần khí để Thần Khí tăng trưởng thêm mãi qua việc làm và kinh nguyện. Việc sùng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là một truyền thống khá phổ biến trong giáo hội chúng ta. Sự trung tín và gần gũi Chúa của Đức Mẹ khiến cho Đức Mẹ trở nên gương mẫu của đức tin và lòng bác ái. Thánh Phaolô đoạn chứng rằng vì chúng ta là nghĩa tử của Chúa, nên Đức Maria cũng là mẹ chúng ta; vì thế, chúng ta dâng lên Đức Mẹ những nỗi niềm của chúng ta.



### Tinh thần gia đình

Xin quý vị lục tìm trong các bộ sưu tập ảnh và băng video để lựa ra những tấm ảnh và băng video khả dĩ gây ấn tượng về tinh thần gia đình. Thế nào quý vị cũng nhận ra những tấm ảnh ghi lại hình ảnh cả gia đình đang cùng làm một công chuyện mà mọi người đều thích thú, hoặc những tấm ảnh ghi lại một dịp lễ mừng mà quý vị cho là quan trọng. Quý vị nên chia sẻ những tấm ảnh đó với mọi người trong gia đình.

### Đến hỏi Má

Ba và Má không giống nhau. Đó là điều hết thảy con cái đều biết rõ. Có những điều có lẽ Má không thuận, nhưng Ba lại cho là được. Quý vị nên quy định một nguyên tắc, khả dĩ đáp ứng được nhu cầu của mọi người trong hầu hết các trường hợp, để đem áp dụng mỗi khi cần lấy quyết định chung.

### Cầu nguyện chung với nhau

Quý vị nên nói chuyện với một người bạn hay một người bà con có lòng sùng mộ kinh mân côi. Hỏi xem họ đã học cầu nguyện bằng kinh mân côi cách nào, và họ có thường đọc kinh mân côi chung với gia đình không. Nếu muốn nhận được một cỗ tràng hạt, quý vị nên liên lạc điện thoại với tiệm Family Rosary tại North Easton, MA (1-800-299-7729).





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Xin quý vị chú ý đến các ảnh tượng Đức Mẹ. Quý vị hãy xin Đức Mẹ coi sóc gia đình mình và xin ngài dẫn quý vị đến với Chúa Giêsu, con của ngài.

### Trong Tuần

Quý vị hãy hỏi con cái xem, ngoài gia đình của chúng, chúng còn ngưỡng mộ gia đình nào khác. Xin đặt câu hỏi: Điều gì đã khiến cho họ nên thành phần trong cộng đồng của quý vị.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Di Sản Của Chúng Ta

Ảnh Đức Mẹ Gu-a-đa-lu-pê có lẽ là bức ảnh biểu hiện nhất của Giáo hội. Đức Mẹ đã hiện ra với ông Giu-an Đi-ê-gô (Juan Diego) tại nơi mà hiện nay là Thành phố Mê-xi-cô. Hình tượng Đức Mẹ in rõ nét lên tấm khăn choàng bằng vải gai thô (tilma) của người nông dân đó. Tính biểu đạt phong phú của bức ảnh, có lẽ, được xếp ở hàng đầu (ở mức độ cao nhất); nó giải thích lý do vì sao, chỉ trong 10 năm sau

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Đời Sống Cầu Nguyện Của Gia Đình

*"...họ luôn luôn thông hiệp với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện."  
CV 2:42*



Khi kể lại những việc làm của nhóm nhỏ Kitô hữu đầu tiên, điều quan trọng là phải ghi nhận rằng cầu nguyện là trung tâm đời sống của họ. Chúa Thánh Thần đến với họ trong khi họ cầu nguyện. Sau đó, họ ra đi để nói với những người khác về Chúa Giêsu Kitô. Không những họ rao giảng về lòng thương yêu của Chúa được thể hiện tỏ tường qua Đức Kitô, mà họ còn sống thông điệp Tin Mừng bằng những việc làm bác ái, thương yêu, và chữa lành. Nhìn thấy cách sống gương mẫu của họ, những người khác đã được cảm hoá để trở lại. Gia đình của chúng ta cũng phần nào tương tự như Giáo hội tiên khởi. Khả năng rao giảng Tin Mừng của một gia đình tùy thuộc vào mức độ mà gia đình ấy mở cửa tâm hồn để đón nhận Chúa Thánh Thần. Tha nhân sẽ nhận biết chúng ta là Kitô hữu nếu cuộc sống hàng ngày của chúng ta được lấp đầy bằng những việc làm yêu thương.

ngày Đức Mẹ hiện ra vào năm 1531, 10 triệu người Mê đã trở lại đạo.

Trong những biểu tượng về Đức Mẹ Gu-a-đa-lu-pê, thì dáng vẻ người bản xứ trên khuôn mặt Đức Mẹ là nét gây nhiều ấn tượng nhất. Khi Đức Mẹ Gu-a-đa-lu-pê hiện ra với Giu-an Đi-ê-gô và những dân tộc bản xứ, ngài đã nói tiếng nói của họ, và ngài mặc lấy hình tượng của họ.